

CLINIQUE PELLERIN
93, Rue Pellerin

DOCTEUR TRAN-V-ĐỒ
Téléphone: 20.912

Mã Đê Đê,
Bệnh đàn bà, con nít,
Bệnh phong tình và các
Bệnh khác (Rayons X) - Chạy điện (Diathermie)

Phòng rộng rãi cho bệnh
Người để nằm riêng mỗi người một phòng

NHÀ MỒ TỐI TÀN
Số 8 CÔI BÌNH - Số 8 CÔI BÌNH

Anh phòng bị chống Nhựt ở Thái-bình-dương

PortDarWin Xem cách người Anh phòng thủ Singapore như trên, ta chắc người Anh lấy làm tự hào, tự mãn lắm rồi. Ta chắc Chánh phủ Anh đang nhìn Chánh phủ Đông Kinh với đôi mắt và một nụ cười ngạo nghễ khiêu khích.

Nhưng ta làm. Đấy này! Ngày 14 Avril vừa qua ở Welli-gton (thuộc Nouvelle Zélande) Anh nhóm hội nghị phòng thủ Thái-bình-dương (Co férence pour la défense du Pacifique).

Năm 1912, Anh đã có nhóm một hội nghị như thế. Tất cả đại-biểu những xứ thuộc quyền Anh đều có mặt ở Wellington.

Nhưng ta làm. Đấy này! Ngày 14 Avril vừa qua ở Welli-gton (thuộc Nouvelle Zélande) Anh nhóm hội nghị phòng thủ Thái-bình-dương (Conférence pour la défense du Pacifique).

Năm 1912, Anh đã có nhóm một hội nghị như thế. Tất cả đại-biểu những xứ thuộc quyền Anh đều có mặt ở Wellington.

Mục-dịch cuộc hội-nghị ấy là: « tìm mọi nơi căn-cứ thứ ba để tiếp-sức Hong-kong và Singapore mà chống Nhựt. »

Nơi ấy đã chọn xong «hải cảng Darwin», ở phía Bắc xứ Australie.

Hiện thời có 6 cuộc kiến-thiết ở Darwin đang tiến-hành một cách gấp rút. Dưới ba thước đất mới chôn-thành mới đang xây dựng ở Darwin. Công việc người Anh làm rất là kiên-đoan. Có những sấm mây bay lớn mà mắt người ngoài không sao thấy được, cũng như có những hầm chứa dầu, chứa súng đạn chứa lương thực chỉ riêng có người Anh mới biết ở đâu mà thôi.

Hội-nghị phòng-thủ Thái-bình-dương đã quyết-định « hoàn-toàn kỹ-nghệ-hoa » hai xứ này đang tự o kiến-thiết lấy sự phòng-thủ của mình. Tới năm

1940 Australie sẽ lừng số chi tiền quân phí tới 75 triệu lên tới 215 triệu đồng livres Australie tự mình có thể chế ra đủ các thứ binh-khí, và pháo binh cũng như về không-quân, không cần đồng của Londres đem sang.

Australie theo lối đê-nghị của phần đông đại-biểu ở Wellington, cũng phải mở thêm nhiều xưởng máy bay nữa cho thật hùng-cường.

Aus ralie và Nouvelle-Zélande sẽ nơi chứa tất cả sinh lực của binh lính Anh ở Thái-bình-dương, bởi vì hai xứ ấy lãnh trách-nhiệm cung cấp lương thực cho họ.

Hội nghị Wellington đã cử xong một Hội đồng phòng-thủ Thái-bình-dương. Lực-binh thời, Hội đồng ấy là cơ quan liên lạc hợp tác của những xứ thuộc quyền Anh ở Thái-bình-dương.

Lúc có giặc: Hội đồng ấy sẽ là cơ quan kiểm-sá và chỉ-huy.

Quan Anh lo công việc phòng-thủ thuộc-địa thật là sốt-sắn, và chân-đáo.

Chánh-sách nam-tiến tham-bạo của Nhựt càng không thể nào tự bị hạn-đựng.

Hầu hết những đất thuộc Anh ở Thái-bình-dương đều hưởng chế độ tự trị ít nhiều. Australie, Nouvelle Zélande, hai miền đất rộng rãi nhất, giàu có nhất mà trên ấy, quyền lợi người Anh có nhiều hơn người Pháp là 2 thuộc-địa của Anh.

Chỉ là 2 đất tự-trị thuộc quyền kiểm-sát của chánh phủ Anh mà thôi.

Đổi với những xứ Dominions, như vậy mà Chánh-phủ Anh hết sức lo kỹ-nghệ-hoa, cho người bản xứ được hiểu biết tường-tận về việc phòng-thủ, về chế-tạo các t-đình-khí, o người bản xứ tham dự một cách trực-tiếp vào việc gìn giữ tài-sản, tánh-mạng của họ... kờ ra Chánh-phủ Anh cũng thật sốt-sắn về tâm lý người bản xứ!

HOANG-TIẾN-V-ĐÔNG (Mai)

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG

Công-ty hữu-hạng vốn 250.000 đồng bạc
Sáng-lập năm 1927

Hội-quản: 117, Boulevard Charner Saigon

R. C. Saigon n° 61

Đầy-thếp: CREDITANA-SAIGON

Đầy-thếp nói: SAIGON - 21.826

Công-ty nhận tiền TIẾT-KIỆM của bà tánh, tiền gửi sinh lợi 2 ly rưỡi mỗi năm sau tháng thanh một lần và nhập về vốn mà sinh lợi nữa. Tiền này muốn rút ra chừng nào cũng được.

Công-ty cho vay thế-chương về Quốc-trái Đông-Pháp, và Quốc-trái Crédit National và những phiếu nào mà Chánh-phủ Đại-Pháp hay là Đông-Pháp phát hành hay là chấp-bộ-chương.

Công-ty cũng nhận lãnh giữ cho bạn hàng và lãnh tiền lời những về quốc-trái và nhận số những phiếu nào có dự-cước sẽ có hàng tháng hay là hàng năm.

Hàng-hội có mua bán P áp-hợp Tiết-kiệm tốt đẹp bằng số mà mua, để cho bà tánh mà yên-đang. Xin quý vị hãy đến hội-quản hay là viết thư mà hỏi các thức nưaga hợp Tiết-kiệm ấy.

(Vả công-chuyên khác, xin hỏi thăm hỏi Hội)

Tên-chỉ của bản-hội: LẠM VÊ VANG CHO XỨ SỞ MINH

BẢN TRỊ SỰ DANH DỰ VÀ CỔ VẤN:

BẢN TRỊ-SỰ VÀ QUẢN LÝ

- Chánh hội trưởng: HUYNH ĐÌNH-KHIÊM, (vay ngài cả từ '06).
- Phó hội trưởng: M. TRẦN TRINH-TRẠCH, (được bầu cử nhiệm-thời đầu 24 trong điều lệ)
- Hội viên: M. DENIS LÉ PHAT-AN, M. LIU-VAN-LANG, Dr. NGUYỄN-VAN-TRINH, Dr. TRẦN-VAN ĐÓN, Dr. TRẦN-NHƯ-LÂN, M. TRẦN-ĐINH-THẢO, NGUYỄN-THANH-LIỆM.

- Chánh hội trưởng: M. TRƯƠNG-TÂN-VI.
- Quản lý hành sự: M. NGUYỄN-TÂN-VĂN, M. BUI QUANG-CHI, M. ĐẶNG-VAN-DÂN, M. Alexie THAI-V-LÂN, M. PHẠM HỮU-ĐỨC-Baris
- Tổng-ly: M. Paul LÉ-VAN-GÔNG.

Muốn chữa khỏi bệnh Sốt-rét-nhờ-nhật và bệnh Sốt-rét-nhờ-nhật và bệnh Sốt-rét-nhờ-nhật

SỐT-RÉT-NHỜ-NHẬT
nên dùng thuốc

GUINOFORME

Thuốc-đông, Thuốc-viên và Thuốc-dầu.

Chỉ bán hơp độc-nhiệt ở trong các thuộc-địa Đại-Pháp.

Đủ bán ở các nhà thuốc Tây, Labor. LACROIX, 27, Rue Pajol, PARIS

Al muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hơn nhất? Al muốn có người bán - chế thiết kế công, các ton thuốc của các quan Đốc-Tri?

VẬY XIN QUÍ VỊ ĐIÊN TỚI:

pharmacie franco-asiatique
PHÁP - Á ĐƯỢC HỒNG

Rue des Minimes, 219 - CHOLON

Tại đó có số ông PHẠM-HỮU-HÀNH nhất hạng Đốc-chế-sự, tiếp-rước quí vị một cách mau-mẫn và vui-vẻ.

Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá lại rẻ.

Quý vị ở Lạc-Tĩnh gửi thư đến mua thuốc, thì chúng tôi sẵn lòng thì hành, giá thuốc thanh lại mới phần lợi không tính tiền cước phí

Một lo tăng binh bị, Anh lo phòng-thủ Thái-bình-dương gấp rút như vậy, thì người ta chắc rằng Nhựt-không cần dám mơ-màng làm chiến-tá Thái-bình-dương V.B.

Độc báo mà không đọc, tờ «Nông-công-Thương» là người chưa từng đọc hơ

PHARMACIE PRINCIPALE

SOLENE

M. HEUMANN
SUCCESSOR
SAIGON

TỰ-NAM 1865

THỬ THUỐC HIỆU NÀY

CHƯƠNG THƯ MƯỜI LĂM

Nước Đại-pháp và nhà Autriche (Úc-quê)

BÀI THƯ BỐN MƯỜI LĂM

Vua François Ier và vua Charles Quint

Vua François Ier trả xứ Cériseles lại cho Charles Quint, con vua Charles Quint, giao miêng Champagne lại cho vua François Ier. Vua François Ier trả xứ qua đến năm 1547 thì bằng, giao nước lại cho con là Henri II nối nghiệp.

Bài tóm lại

Vua Charles Quint là cháu nội của Maximilien d'Autriche và Marie de Bourgogne, làm chủ xứ Pays Bas, Artois, Franche-Comté, xứ Autriche, xứ Espagne, xứ Siciles và Mỹ-qu'c, oai quyền rất lớn. Vì sự tranh đánh Đức-quốc mà vua nước pháp là François Ier gây ra giặc giữa với vua Charles Quint. Vua François Ier xử quân Turcs đánh vua Charles Quint, con ngài thì giúp sức với dân Đức-quốc lạc-đạo mà áp tới đánh nữa. Năm 1529 quân Turcs đánh gần tới

TIỂU-THUYẾT 42

大 法 署 史

ĐẠI PHÁP LƯỢC SỬ

Đã dịch nguyên (Nữ c Gaulle-ty chủ) đến tận giặc Âu-châu 1918

«Cu xinc-ho nước Pháp bị rợng đợc quá đợc-chu thoát vòng nô lệ»

«Qui xinc-ho la France soit Grande nân qua la terre soit affranchie»

Paris 1890

Năm 1547 vua François Ier bằng, đợc ngài lại cho con là Henri II.

BÀI THƯ BỐN MƯỜI SÁU

Vua Henri II

Vua Henri II kể vị cho cha từ năm 1547 đến năm 1559 thì bằng. Tuy là ngài không đợc minh-mẫn như tiền-hoàng-sung cũng nổi gương cha mà ra binh đánh vua Charles Quint.

Nói về vua Charles Quint lúc dep yện dân Đức-lạc-đợc đợc loạn vừa rồi, đương lúc lo sửa sang bờ cõi và gồm quyền cai-trị Đức-quốc, kờ quân-lạc-đạo và đợc Tổng-binh Maurice de Saxe, quan có danh của ngài, vua Henri II xử đực nên nổi lên ám-phản.

Đương khi vua Charles Quint bởi rồi bên xứ Đức

hi vua Henri II đem binh đánh lấy thành Metz, Toul và Verdun. Vua Charles Quint tiền kéo binh qua trông rừng đệp đệp, vua Henri Metz tình đực lại, nhưng vị có ông François de Guise hết lòng cử địch trong 65 ngày, làm cho vua Charles Quint mỏi lòng, kéo binh trở về (năm 1556).

Kể đó không bao lâu, vua Charles Quint từ ngôi mà đ tới bên xứ Ý, o-nhờ, để cho anh ngài là ông Ferdinand làm vua ở Áo-quốc (Autriche), con ngài là Philippe II làm vua xứ Ý-pha-nho và mấy nước khác của ngài để lại

(con nữa)



